
Fundargerð ræktunarstjórnar  5. desemer 2016 

Mættir eru: Heiðar J. Sveinsson, Þórhallur Atlason, Erla Heiðrún Benediktsdóttir, Jens Magnús 

Jakobsson og Sigrún Guðlaugardóttir. 

1) Fundur settur og farið yfir síðustu fundargerð.   

2) Spurning hvort rakki með cataract óarfgengt eigi að fara á rakkalista.  Þar sem ekkert í reglum 

útilokar pörunardýr með óarfgenga sjúkdóma til pöruna fer hann á rakkalista.  Í framhaldi kom 

upp spurning hvernig þessu er háttað í nágrannalöndum og ákveðið að skoða hvað augnlæknar 

segja og hverjar eru vinnureglur í nágrannalöndum. 

3) WT reglur yfirfarnar eftir athugasemdir frá stjórn HRFÍ og bætt við þýðingu á «ráð og tillögum að 

skipulagi» 

4) Tvær pörunarbeiðnir afgreiddar. 

5) Opinberun rakkalista er ákveðin og þarf að taka næstu skref, ákveðið að ath með vefstjóra hvaða 

kostir væru í stoðunni.  Kalla saman fund með vefstjóra. 

6) Send hefur verið inn umsókn um 4 hlýðnipróf á næsta ári, HRFÍ hefur samþykkt umsókn. 

7) Búið er að ganga frá flugförum og gistingu fyrir dómara næsta árs bæði veiði og sýningardómara.  

8) Stigaskráning fyrir meistarkepnni, ákveðið að skrá heildarstig og sæti að þessu sinni þar sem 

skorblöð eru hjá þátttakendum. 

9) Ákveðið að stefna að heiðrun stigahæstu hunda 21 janúar n.k. í Síðumúlanum. 

10) Stefna að fundi með dómurum í febrúar. 

 

F.h. Ræktunarstjórnar, 

HS 


